

สรุปความก้าวหน้าผลการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
1. ผู้ที่อยู่ระหว่างเสนอโปรดเกล้าฯ				
1	นพ.วิชัย เทียนถาวร	แพทยศาสตร์	ศาสตราจารย์พิเศษ	อยู่ระหว่างเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. ผู้ที่ได้รับผลการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เรียบร้อยแล้ว				
2.1 ผู้ที่นำเสนอที่ประชุม				
2	อ.ดร.วิจิตรา มีเหลือ	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
3	อ.นริชรา ประสิทธิ์ปานวัง	นิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
4	อ.ดร.หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล	เกษตรศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
5	อ.ดร.ชาญคณิต อวารณ	สถาปัตยกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
6	อ.ดร.สุริยา สัมจันทร์	วิทยาการจัดการฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองฯ
7	อ.ดร.สุริยาอุธ ประอ้าย	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองฯ
8	อ.ดร.นภาพันท์ กังวาล	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองฯ
9	อ.เกียรติศักดิ์ ตันติจริยาพันธ์	นิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองฯ
10	ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ	วิศวกรรมศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
2.2 ผู้ที่ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ				
11	อ.สิริวัฒน์ บุญชัยศรี	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
12	อ.ดร.อักษรกร คำมาสุข	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามความเห็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
13	อ.ดร.ไพรัช ธีระชัยมัทธี	นิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
2.3 ผู้ที่นัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ				
14	อ.ดร.ธิดา ไชยวงศ์ศรี	วิทยาศาสตร์การแพทย์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
15	อ.ดร.บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
16	อ.ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตตร	รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
17	ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กิริธาชาติ	วิทยาลัยพลังงานฯ	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างนัดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
3. ผู้ที่เสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ				
18	ผศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน	วิทยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
19	อ.ดร.ประจวบ แผลมหลัก	แพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
20	อ.กฤตภาค บูรณ์วิทย์	เกษตรศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
21	ผศ.ดร.ประสิทธิ์ ช่อลำเจียก	วิทยาศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
22	อ.ดร.สาคร เมฆรักขานิช	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างเสนอผลการประเมินให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
4. ผู้ที่รอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ				
23	อ.ดร.บุญฤทธิ์ สิ้นค้างาม	เกษตรศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
24	อ.อิชยา มอญแสง	พยาบาลศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
25	อ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
26	อ.ดร.รักษิต สุทธิพงษ์	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
5. ผู้ที่รอผลทาบทามจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ				
27	อ.ดร.ศกยภพ ประเวทจิตรี	เทคโนโลยีสารสนเทศฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการทาบทามจากผู้ทรงคุณวุฒิ
28	อ.ดร.จักรกฤษณ์ จันทะคุณ	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการทาบทามจากผู้ทรงคุณวุฒิ
29	ผศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์	วิศวกรรมศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการทาบทามจากผู้ทรงคุณวุฒิ
30	ผศ.ดร.สุรศักดิ์ เส่าแก้ว	เภสัชศาสตร์	รองศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการทาบทามจากผู้ทรงคุณวุฒิ
31	อ.ดร.กรุง ผิวพรรณ	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการทาบทามจากผู้ทรงคุณวุฒิ
32	อ.ดร.สาวิตรี นงอလာ	สหเวชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการทาบทามจากผู้ทรงคุณวุฒิ
33	อ.ดร.พัชรวรรณ ตันอมตยรัตน์	เภสัชศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการทาบทามจากผู้ทรงคุณวุฒิ
34	อ.ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว	แพทยศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการทาบทามจากผู้ทรงคุณวุฒิ
35	อ.ดร.นพรัตน์ เกตุขาว	วิศวกรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการทาบทามจากผู้ทรงคุณวุฒิ
36	อ.กาญจนารัตน์ ไมรินทร์	นิติศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการทาบทามจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	สังกัดคณะ	ตำแหน่งที่เสนอขอ	ผลการดำเนินการ
37	อ.ศิริพร แสงศรีจันทร์	พยาบาลศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างรอผลการทาบตามจากผู้ทรงคุณวุฒิ
6. ผู้ที่ขอรายชื่อจากประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ				
38	อ.ดร.วิชรภรณ์ ช่อลำเจียก	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
39	อ.ดร.อาร์ักษ์ กลิ่นบำรุง	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
40	อ.ดร.อติดี วัลัญช์เพียร	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
41	อ.ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
42	อ.มานะ ดงอนนท์	วิทยาศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างขอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ
7. ผู้ที่อยู่ระหว่างพิจารณาเอกสารหลักฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการ				
43	อ.ศราวุธ จันทร์ขำ	สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
44	อ.ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ	วิทยาลัยการศึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
45	อ.พยุงค์ศักดิ์ อินตะวิชา	เกษตรศาสตร์ฯ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560